

# XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG TRONG CBNV THILOGI

22/09/2023

Là một trong những doanh nghiệp Vận tải lớn, THILOGI luôn chú trọng xây dựng những chuẩn mực về văn hóa giao thông cho CBNV, đặc biệt là nhân sự lái xe.

Văn hóa lái xe THILOGI được xây dựng dựa trên các quy tắc, giá trị, thái độ và biểu hiện của những đặc tính, đức tính tốt đẹp trên nền tảng văn hóa của THACO và theo đặc thù của hoạt động giao nhận vận chuyển.

- **Đối với Văn hóa giao thông:** Lái xe phải hiểu biết đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông; thể hiện tính cộng đồng, cần tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau khi tham gia giao thông.

- **Đối với Văn hóa ứng xử:** Cần giao tiếp và ứng xử chuẩn mực trong mỗi hoàn cảnh, mỗi va chạm giao thông không may xảy ra, tránh cư xử thô bạo, tiêu cực; đặc biệt, không dính vào các tệ nạn xã hội, trung thực với chính bản thân, gia đình, công ty, với khách hàng và đối tác.

“Nhân sự THILOGI phải phát huy đặc tính, đức tính tốt đẹp trên nền tảng Văn hóa của THACO và theo đặc thù hoạt động của THILOGI, thông qua văn hóa giao thông và văn hóa ứng xử” - Ông Bùi Trần Nhân Trí - Tổng Giám đốc Công ty Vận tải đường bộ.



Anh Trần Tấn Dũng - Lái xe đưa đón CBNV với 17 năm kinh nghiệm trong nghề chia sẻ: “Tôi luôn có mặt tại nơi làm việc trước 30 - 45 phút để thực hiện các công việc như: vệ sinh xe, kiểm tra lốp xe và hệ thống điều hòa không khí, đèn chiếu sáng, phanh, còi, GPS.... “Phía trước tay lái là sự sống”, chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm và vai trò của một người cầm lái, luôn tuân thủ luật an toàn giao thông, tập trung cao độ khi lái xe, để đưa CBNV đến nơi làm việc đúng giờ với trạng thái thoải mái nhất”.



Anh Nguyễn Tấn Toàn - Lái xe nông sản cho biết: “Làm việc tại đội lái xe vận chuyển nông sản hơn 8 năm, thường xuyên di chuyển trên những đoạn đường đèo, dốc, khó đi. Để có những chuyến hàng an toàn, chúng tôi luôn không ngừng nâng cao kỹ năng và tuân theo những nguyên tắc như: ưu tiên nhường đường cho xe khác; luôn chú ý giữ khoảng cách với xe ở phía trước, đặc biệt là đối với xe có tải trọng lớn (xe tải, xe đầu kéo...)”.



Anh Nguyễn Ngọc Toàn - Phòng Vận chuyển ô tô khẳng định: “Văn hóa lái xe không chỉ là chấp hành tốt luật an toàn giao thông mà còn thể hiện ở hành động và cư xử đúng mực. Chúng tôi luôn tự nhắc nhở phải có thái độ từ tốn, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người khác khi tham gia giao thông, thể hiện giá trị của bản thân, đồng thời xây dựng hình ảnh uy tín của doanh nghiệp trong mắt khách hàng”.



Anh Nguyễn Văn Pháp - Phòng An toàn cho biết: “Hiện nay, mỗi ngày có rất nhiều phương tiện ra vào khu vực cảng Chu Lai như xe tải, xe đầu kéo..., chưa kể các loại xe nâng xếp dỡ hàng hóa luôn hoạt động xuyên suốt, vì vậy khi lưu thông trên các tuyến đường nội bộ, CBNV cần chú ý quan sát, giảm tốc độ để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ”.



Chị Phạm Thị Kiều Trâm - Phòng Nhân sự THILOGI chia sẻ: “Theo tôi, mỗi CBNV bên cạnh nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, cần phải không ngừng chia sẻ, lan tỏa văn hóa giao thông, văn hóa lái xe của THILOGI, góp phần bảo vệ sự an toàn của bản thân và mọi người xung quanh”.

**Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông!**